

# จดหมายข่าว

**โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 18 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ได้ศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดและความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 คน และคณาจารย์ในสาขาวิชาจำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียนและสะท้อนผล โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบร่วมกับครูที่โรงเรียนและมีตัวแทนนักศึกษาเป็นครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ, วัดอาฮงศิลาวาส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, วัดภูทอก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ, หาดคำสมบูรณ์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และวัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์



# โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 19 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565 สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา และเตรียมพร้อมการสอนในประกอบวิชาชีพครูในครั้งต่อไป พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้ในปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

